



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการโยธา (สำนักงานเลขานุการ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๒๒-๔ หรือ โทร. ๒๐๒๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๓ ๒๔๒๔)

ที่ กท ๐๙๐๑/๓๓๓๐

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเวียนแจ้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ  
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยมีข้าราชการในสังกัดสำนักการโยธาได้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศสำนักการโยธา  
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ราย นางสาวจุฑามาศ คำคุ้ม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
(ตำแหน่งเลขที่ สก.สนย.๔๗) สังกัดฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา

สำนักการโยธา จึงขอส่งประกาศผลการคัดเลือกบุคคล คุณสมบัติของบุคคลที่ขอรับการคัดเลือก  
และผลงานที่จะส่งประเมิน มาเพื่อปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายไพฑูริ ชินแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา



ประกาศสำนักการโยธา  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักการ  
การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักการ  
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)  
และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการโยธา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครง  
เรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจุฑามาศ คำคุ้ม	นักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนย.๔๗)	นักวิชาการเงินและ บัญชีชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนย.๔๗)	ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูริ ชันแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจุฑามาศ คำคุ้ม  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนย.๔๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)</p> <p>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๒ เดือน (๑๗ ก.ย. ๕๕ - ๑๔ ธ.ค. ๖๓)</p> <p>- ๔ ปี ๑ เดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (๑๕ พ.ย. ๕๙ - ๑๔ ธ.ค. ๖๓)</p> <p>- ๔ ปี ๑ เดือน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (๑๕ พ.ย. ๕๙ - ๑๔ ธ.ค. ๖๓)</p> <p>-</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๗</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจุฑามาศ คำคุ้ม  
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ สก.สนย.๔๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวดรายจ่ายอื่น)  
ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ  
สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้  
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด  
 กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กองนันทนาการ\* สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวดรายจ่ายอื่น) แผนงานบริการสังคม งานห้องสมุดประชาชน จำนวน ๔๖,๘๓๙,๐๐๐.-บาท และงานศูนย์เยาวชน จำนวน ๒๕,๑๑๑,๗๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๗๑,๙๕๐,๗๐๐.-บาท

จากการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หมวดรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีความล่าช้ามากไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้การบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไม่สามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างประหยัด คุ่มค่าเหมาะสม รวดเร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงได้มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวดรายจ่ายอื่น) โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด ทำให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวดรายจ่ายอื่น) ของสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

\* "กองนันทนาการ" ได้ปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้" ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

### ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคำของบประมาณของสำนักการโยธา

สำนักการโยธาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงข่ายถนน พื้นผิวจราจร คูแฉและตรวจสอบอาคาร รวมทั้งงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ซึ่งในแต่ละปีสำนักการโยธามีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี แต่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยเฉลี่ยประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ทำให้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอจึงต้องขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักการโยธา ขาดการเตรียมความพร้อม ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่งผลให้จัดส่งเอกสารประกอบคำของบฯ ล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของหน่วยงาน ต้องรวบรวมคำของบประมาณของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการโยธา พร้อมทั้งบันทึกคำของบประมาณ แต่ละรายการทุกหมวดรายจ่ายของทุกส่วนราชการลงในระบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ MIS ๒ ในระยะเวลาจำกัดและกระชั้นชิด จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบคำของบประมาณได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลให้การจัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครล่าช้า ไม่เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทำให้คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานไปในแต่ละปี ถูกตัดจำนวนมาก จึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคำของบประมาณของสำนักการโยธา เพื่อให้หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพียงพอ และสามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

### วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

- ๑) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ ให้สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด
- ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบ MIS ๒ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- ๓) เพื่อให้หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการโยธา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางและปฏิทินการปฏิบัติงานในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด
- ๒) สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
- ๓) หน่วยงานมีข้อมูลประกอบการชี้แจงการพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะ กรรมการ พิจารณาฯ และสภากรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วนและมีเหตุผล
- ๔) หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บริหาร และสามารถนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้ง